



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๑๗๕๕๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการ
ประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๙๒๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเป็นสถานที่ให้ประชาชนค้าขาย แต่ต้องไม่มีการค้างคืน</p> <p>๒. ให้กรมการปกครองเตรียมข้อมูลการลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าเช่านา พร้อมทั้งประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ให้แจ้งทุกจังหวัดนำตัวแทนเกษตรกรไปดูงานนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๔. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำข้อมูลรายละเอียดมาตรการการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๕. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดูแลความสะอาดของส้วมในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว</p> <p>๖. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งรัดการรับรองคุณภาพการใช้ยางพาราสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๗. ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนภารกิจถ่ายโอนที่ไม่เหมาะสม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมรับการถ่ายโอน โดยให้ประชุมหาข้อยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน</p> <p>๘. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควัน ไฟป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่เกษตร ทั้งพื้นที่ราบ และพื้นที่ภูเขา ให้มีประสิทธิภาพ และขอให้ผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น ช่วยกันดูแล และฝึกอบรมเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบให้ใช้วิธีการฝังกลบแทนการเผา สำหรับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขา ขอให้ผู้ปกครองท้องที่ และท้องถิ่น ช่วยกันจัดทำตารางการเผา เพื่อควบคุมไม่ให้ควันพิษจากหมอกควันไฟป่าเกินมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๙. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนทุกแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถปรับได้</p> <p>๑๐. การประชาสัมพันธ์ผลงานโดดเด่นของกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอรับคำแนะนำจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต) คัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีความโดดเด่นที่เป็นตัวอย่างที่ดี</p>	กทม. ปค. สพจ.สป. สถ. สถ. สถ. สถ. ปภ./สถ./ปค. ปภ. รอง ปมท.(ส)/ สน.สป.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก่อนนำไปประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และสื่ออื่น ๆ (เดือนละ ๑-๒ ครั้ง) เพื่อให้ประชาชนทราบและเห็นภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการคัดเลือกงานที่นำเสนอในวารสารไทยคู่ฟ้า</p> <p>๑๑. ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑๒. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำข้อมูลกรณีให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาอยู่ในภายใต้ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการต่อไป</p> <p>๑๓. ให้กรมพัฒนาชุมชนดูแลสินค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอขายที่ประเทศสิงคโปร์ โดยคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดสิงคโปร์ได้</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ.</p> <p>พช.</p>	
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑. การจัดตั้ง “เครือข่ายคนรักในหลวง” ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้ง “เครือข่ายคนรักในหลวง” โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายอภิรักษ์ ซื่อธานุวงศ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>๒. การป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่มมาตรการและแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม กำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะในการดับเพลิง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้สามารถเผชิญเหตุได้ในทันที - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและรับทราบช่องทางกรแจ้งเหตุ ทั้งนี้ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับแจ้งเหตุให้มีความพร้อมในการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดเวลา <p>๓. จัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อตรวจสอบการเตรียมพร้อมของหน่วยงาน และการมี contact point และ contact persons ที่ชัดเจน</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง จ.ปทุมธานี มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขยายผลการดำเนินการติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของจังหวัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย</p> <p>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง (มอบผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๘๔๔ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>๒. จัดการฝึกจำลองสถานการณ์ภัยแล้ง มอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๘๓๐ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘) และให้ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เชิญผู้แทนศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมหารือเตรียมการจัดการฝึกภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓. การติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงจังหวัดปทุมธานี มอบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๘๔๖ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘ และแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบและประสานการปฏิบัติกับจังหวัดปทุมธานี (ตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๘๔๕ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๘)</p> <p>ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ (นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์) กองสารนิเทศได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จำนวน ๓๐ ตอน ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ หลังข่าวในพระราชสำนัก</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการดำเนินการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการลงข้อความเทิดทูนใน Social Network ตามแนวทางน้ำดีไล่น้ำเสีย</p>		
การจัดระเบียบทางเท้า (คลองถม)	<p>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผลความคืบหน้านโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครเพื่อคืนทางเท้าและผิวการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและเป็น</p>		- เลขานุการ รมว. มท.(พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี) -ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>มหานครแห่งความสุข เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกำหนดให้ดำเนินการทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในส่วนการจัดระเบียบทางเท้า (คลองถม) กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณคลองถมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีกลุ่มผู้ค้าที่เป็นผู้มีอิทธิพลประมาณ ๒๐ คน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ไปชี้แจงให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกอุดมเดช สีสิบตรี) ทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร สำหรับกรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศที่ ๑ ประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การจัดระเบียบทางเท้า (คลองถม) และพื้นที่อื่น ๆ ต้องจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้าขายได้แต่ต้องอยู่ในระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนทราบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่ค้าขายบริเวณตลาดถนนคนเดินรองรับผู้ค้าจากคลองถมแล้ว และการจัดระเบียบทางเท้าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่ใช้ความรุนแรงและประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว</p>	กทม.	(นายจาดู อภิชาติบุตร) - ประจํา สสน. (พลต. ปราโมช ปทุมวงศ์) - คณะทำงานรวมมท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)
ผลการดำเนินงานตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม	<p>กรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัจนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม</p> <p>๑.๑ ผลการดำเนินงาน จากการประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘ วันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน - ด้านการใช้จ่ายใช้สอย มีรายได้ประมาณ ๖๐ ล้านบาท (เฉลี่ย ๓๐๐ บาท/คน) - กระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่การจัดงาน ได้แก่ ตลาดนางเลิ้ง ประชาสัมพันธ์ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ สินค้า Bangkok Brand จากการประเมินของกรุงเทพมหานคร ผลการจำหน่ายสินค้าของกรุงเทพมหานคร พบว่ามีรายได้รวมประมาณ ๕๕,๘๑๐,๘๖๔ บาท แบ่งออกเป็น <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ทางเรือ ๘๑ ลำ เป็นเงิน ๒๕,๔๐๕,๔๓๒ บาท - สินค้า Bangkok Brand ๓๐ ร้าน เป็นเงิน ๑๒,๔๐๕,๔๓๒ บาท - สินค้าจากชุมชนต่าง ๆ และเขตพระนคร เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขตดุสิต และเขตป้อมปราบฯ เฉลี่ยวันละ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท <p>๑.๒ อัตราค่าจ้าง/การสนับสนุนการจัดงาน ได้บูรณาการหน่วยงานที่</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>เกี่ยวข้องกับสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑.๓ แผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ อย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมร่วมกับ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ - จัดเทศกาลตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เป็นประจำต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี <p>กรุงเทพมหานคร (นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร)</p> <p>โครงการตลาดศิลปะคลองผดุงกรุงเกษม</p> <p>ระยะเวลาจัดงาน ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันที่ ๑๓-๑๕ , ๒๐-๒๒ , ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๙ วัน</p> <p>เวลาจัดงาน : ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.</p> <p>สถานที่จัดงาน : คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่าง สะพานมัฆวาน - สะพานอรทัย ฝั่งถนนกรุงเกษม</p> <p>จำนวนเวที : ๑ เวที</p> <p>กิจกรรม : ๑. การจัดแสดงผลงาน การสาธิตงานศิลปะต่าง ๆ ๒. กิจกรรมงานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย ๓. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ๔. กิจกรรมนำเสนอภูมิปัญญาด้านขนม ของว่าง ๕. กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า</p> <p>การจัดแสดงผลงาน การสาธิตงานศิลปะต่าง ๆ แบ่งเป็น ๔ โซน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โซนที่ ๑ ศิลปะร่วมสมัย เป็นส่วนแสดงผลงาน/ สาธิต/ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มศิลปินระดับอาชีพ อาทิ ศิลปินอาชีพ อาทิ กลุ่มบ้านศิลปิน ,กลุ่มศิลปินจากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมัณฑนศิลป์ งานศิลปะจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น - โซนที่ ๒ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนแสดงผลงาน การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะต่าง ๆ จากกลุ่มชุมชนพื้นบ้านต่างๆ เช่น กลุ่มชุมชนวัฒนธรรม อาทิ แป้งพวง ชุมชนเกาะศาลเจ้า, ทำเครื่องกระดาษ ครอบเจริญไชย, เป็นต้น - โซนที่ ๓ ขนมไทย เป็นส่วนของการสาธิต และ จำหน่ายขนมไทยที่เป็นที่เลื่องชื่อ และถือเป็นส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์ให้ขนมไทยมีการจัดนิทรรศการ การเสวนา และการสาธิต พร้อมทั้งจำหน่ายขนมอาหาร ๑๕ ซุ้ม - โซนที่ ๔ อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นส่วนที่นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร ที่มีชื่อเสียงมารวมกันในรูปแบบตลาดบกและตลาดน้ำ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>ได้แก่ ตลาดบนบก จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ๑๕ ชุ้ม และตลาดน้ำมีเรือในคลองจำหน่ายอาหาร ๑๐ - ๑๕ ลำ จากตลาดน้ำเขามอ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร หรือจากเรืออื่น ๆ ตามความสมัครใจ</p> <p>กิจกรรมเด่นในแต่ละสัปดาห์</p> <p>สัปดาห์ที่ ๑ : EAT & ART @ Klongpadung เช่น กิจกรรมกินขนมชมจันทร์ และกิจกรรมการแสดงดนตรีในหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น</p> <p>สัปดาห์ที่ ๒ : เริงลีลาศ เช่น ดนตรีเริงลีลาศ โดย สุนทรภรณ์ และสัมพันธ์เพลงยุคขวัญเรียมจาก ชรินทร์ นันทนาคร เป็นต้น</p> <p>สัปดาห์ที่ ๓ : โกะหลังวัง เช่น กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยุค ๒๔๙๙ และกิจกรรมนั่งรถโบราณชมเมือง เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครจะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีสำรวจเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม และร่วมในกิจกรรม “โก๋หลังวัง”</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดตลาดน้ำอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดการสัญจรทางน้ำโดยใช้เรือพายในคลองต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของประชาชน 	กทม.	
การดูแลสวนรถไฟ	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาววิภา วงศ์ลินธุ์เชาว์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร)</p> <p>สวนรถไฟ หรือ สวนวชิรเบญจทัศ มีเนื้อที่ ๓๗๕ ไร่ กรุงเทพมหานครได้จ้างเอกชนเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา ใช้งบประมาณปีละ ๑๐,๗๒๘,๐๐๐ บาท จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๖,๖๑๒,๐๐๐ บาท ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๘๐ ตัว มีจุดสุขาสาธารณะทั้งหมด ๘ แห่ง ให้บริการในลักษณะสวนเอนกประสงค์ มีทางเดิน วิ่ง เส้นทางจักรยาน ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ศูนย์ผีเสื้อ และศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม สำหรับในส่วนที่มีปัญหา คือ สุขาสาธารณะ ชำรุด เสียหาย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการปรับปรุงสุขาสาธารณะดังกล่าวแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>กรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัจน์เดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร)</p> <p>สวนรถไฟ กรุงเทพมหานครได้เข้าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ แต่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปจัดทำเป็นตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้กรุงเทพมหานครดูแล บำรุงรักษา พื้นที่ในบริเวณสวนรถไฟให้มีความสะอาดเรียบร้อย ๒. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำสรุปปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขและ 	กทม.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	แผนการพัฒนาในระยะต่อไป รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป		
การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๑. หลักการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีหลักการสำคัญคือ มุ่งแก้ไข ปัญหาความยากจนของประชาชน แห่งละ ๑ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนบริหารจัดการกันเอง มีเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต</p> <p>๒. ด้านกฎหมาย มีการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๓. ด้านคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (อพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/ระดับกรุงเทพมหานคร (พจ.) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ/ระดับเขต (พอ.) กลไกการ ขับเคลื่อนมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด</p> <p>๔. ผลการดำเนินการ</p> <p>๑) ปี ๒๕๕๔ จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน ๗๙,๒๕๕ กองทุน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๗๔,๙๘๙ กองทุน - กองทุนชุมชนเมือง จำนวน ๓,๕๒๘ กองทุน - กองทุนชุมชนทหาร จำนวน ๗๓๘ กองทุน <p>และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน ๘๑,๕๘๐.๖ ล้านบาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินกองทุน ๑ ล้านบาท จำนวน ๗๙,๒๕๕ ล้านบาท - เงินเพิ่มทุนแก่กองทุนที่มีการบริหารจัดการดี (AAA) จำนวน ๒,๓๒๕.๖ ล้านบาท (กองทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) - สมาชิกทั้งหมด ๑๑,๖๘๘,๙๓๐ คน - กองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคล ๗๑,๓๑๙ กองทุน (๘๙.๙๙%) <p>๒) สนับสนุนเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๒ โดยใช้ งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน ๗๙,๒๕๕ กองทุน งบประมาณ ๑๙,๕๕๙.๒๐ ล้านบาท มีเงื่อนไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกตั้งแต่ ๕๐ - ๑๕๐ คน เพิ่มเงินกองทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - สมาชิกตั้งแต่ ๑๕๑ - ๓๕๐ คน เพิ่มเงินกองทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท - สมาชิกตั้งแต่ ๓๕๑ ขึ้นไปเพิ่มเงินกองทุน ๖๐๐,๐๐๐ บาท <p>ผลการพิจารณาการเพิ่มเงินกองทุนระยะที่ ๒ อนุมัติจัดสรรโอนเงินแล้ว</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔ ครั้ง จำนวน ๕๙,๙๒๐ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๐ งบประมาณ ๑๔,๒๕๙.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๐</p> <p>๓) สนับสนุนเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติจัดสรรโอนเงินแล้ว ๓ ครั้ง ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๖๗ - ครั้งที่ ๔ กำหนดพิจารณาเมื่อมีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว <p>๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งหมด ๗๙,๒๕๕ กองทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ๗๗,๑๔๔ กองทุน - ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ๒,๑๑๑ กองทุน <p>๕. ข้อดี ข้อเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อดี คือ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันและบริหารจัดการด้วยตนเอง มีกองทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพในชุมชนและนำดอกเบียมาใช้พัฒนาชุมชน/จัดสวัสดิการชุมชน - ข้อเสีย คือ สมาชิกอยู่เท่าเดิมไม่มีการพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่มีการแยกประเภทตามรายได้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ <p>๖. ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านกระบวนการ ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ - กระบวนการ ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ - การนำเงินกองทุนไปใช้ไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญของการจัดทำโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - ด้านการบริหาร คณะกรรมการ ฯ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และการตรวจสอบอย่างจริงจัง - ด้านสมาชิก นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ <p>๗. บทบาทกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะที่เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะที่เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ</p> <p>๘. การติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ สทบ.สาขา พบปัญหา/อุปสรรคการดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีปัญหาการบริหารจัดการกองทุนนี้ค้างชำระไม่เป็นไปตามหลักการเพิ่มทุน มีการดำเนินงานอยู่ในระดับต้องได้รับการปรับปรุง และพัฒนากองทุน (ไม่มีแผนการดำเนินการ/มีหนี้ค้างชำระมากกว่า ๑๕%/มีเรื่องร้องเรียนระบบบัญชี) - ไม่สามารถจัดประชุมประชาคมเพื่อขอรับการเพิ่มทุนได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ระหว่างการออมเงินบัญชีที่ ๒ และการแก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p> <p>- ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากต้องการทราบความชัดเจนของการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมการพัฒนาชุมชนกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามหลักการที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ/แบบแผน</p>	พช.	
การจัดกิจกรรม ริมคลองผดุงกรุงเกษม	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>นายกรัฐมนตรีนโยบายให้จัดกิจกรรมริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมที่สำคัญในแต่ละเดือน</p> <p>๑) มีนาคม ๒๕๕๘ - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ กิจกรรม “วิถีข้าว วิถีไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย และกิจกรรม Art Market โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๒) เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>๓) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และจัดกิจกรรม Back to school การแสดง/สาธิต ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๔) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ - กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายต้นไม้ ตู้ปลา ปลาสวยงาม อุปกรณ์ในการจัดตู้ปลา มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๕) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายอาหารฮาลาล Organic Food อาหารสีภาค และสินค้าธงฟ้า โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๖) เดือนกันยายน ๒๕๕๘ จำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารอุตสาหกรรม แห่แห้ง และ Jewelry โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๗) เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายสินค้า Geographical Indication : GI) และสินค้าจากย่านการค้าต่าง ๆ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๘) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ กิจกรรม “Art and Crafts” OTOP โดยมีกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๙) เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายสินค้าของขวัญปีใหม่ และสินค้าของที่ระลึก โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๒. สถานที่จัดงาน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สะพานอรทัยไปจนถึงเชิงสะพานมอญวานรังสรรค์ จัดได้ประมาณ ๗๐ ร้านค้า</p> <p>๓. งบประมาณ ใช้งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลาง เพื่อร่วมพิจารณาด้านเทคนิค - ส่วนภูมิภาค เพื่อรับรองว่าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมซึ่งมีปัจจัย (๑) มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมากกว่า ๘๐ ไร่ (๒) ปริมาณขยะมากกว่า ๓๕๐ ตัน (๓) ระยะห่างสายส่งไฟฟ้าจากโรงเผาไปยังโรงไฟฟ้า และ (๔) ไม่มีปัญหาการร้องเรียน ทั้งนี้ มีจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ๑๖ จังหวัด <p>๑. ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน</p> <p>๑.๑ พื้นที่ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยระยะเร่งด่วน จำนวน ๑๖ จังหวัด ๒๑ จุด</p> <p>๑.๒ งบประมาณ มีจังหวัดที่ของบประมาณ ๑๔ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครสวรรค์และสุราษฎร์ธานี ซึ่งทำ MOU กับเอกชนแล้ว) แบ่งเป็น ๒ ระยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเร่งด่วน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๖๘๖,๓๗๑,๑๕๔ บาท (ระบบฝังกลบ ๒,๘๔๐,๒๒๙,๑๕๔ บาท ระบบ RDF ๕๓๕,๔๔๒,๐๐๐ บาท และระบบเตาเผา ๑,๓๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท) สามารถกำจัดขยะมูลฝอยสะสมได้ ๖,๔๗๘,๒๔๔ ตัน และกำจัดขยะต่อเนื่องได้ ๓,๙๙๑ ตัน/วัน ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดเร่งด่วน - ระยะต่อไป คาดว่าจะใช้งบประมาณ ๖,๑๒๓,๘๕๗,๔๖๖ บาท <p>๒. ต้นทุนในการกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>๒.๑ วิธีฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าขนส่ง (Shipping Fee) ขึ้นอยู่กับระยะทาง - ค่ากำจัดขยะ (Tripping Fee) ซึ่งเก็บข้อมูลจากปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๔ มีต้นทุนเฉลี่ย ๓๑๔.๕๐ บาทต่อตัน <p>๒.๒ เตเผาขยะ มีข้อมูลอ้างอิงเพียงแห่งเดียว คือ จังหวัดภูเก็ต ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยเช่น กำหนดจังหวัด/พื้นที่/จุดที่ดำเนินการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ วิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัด/พื้นที่/จุด คำนวณต้นทุนในแต่ละวิธี ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุน เป็นต้น</p> <p>๒. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแยกขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกก่อนนำไปฝังกลบ และกำชับให้ใช้จ่ายงบประมาณการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>สถ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
โรงฆ่าสัตว์	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>โรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน ๔๖๑ แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ แห่ง เทศบาล ๔๓๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๒ แห่ง)</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ไม่มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากไม่มีการกำหนดคุณสมบัติ (พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕)</p> <p>๒. มาตรฐานความสะอาด</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์</p> <p>การเสนอร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่</p> <p>๑. การกำหนดคุณสมบัติพนักงานตรวจโรคสัตว์ และต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. กำหนดให้มีการรักษาความสะอาดและระบบกำจัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>กรุงเทพมหานคร (นายสัตวแพทย์วรฉัตร ตั้งสวัสดิ์ รักษาราชการผู้อำนวยการ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. การสำรวจโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง</p> <p>๑.๑ โรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบมาตรฐานสากลผลิตเพื่อการส่งออก มีจำนวน ๒ แห่ง ชนิดสัตว์ ได้แก่ ไก่ และเป็ด</p> <p>๑.๒ โรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบขนาดกลางและเล็กเพื่อการบริโภคภายในประเทศ มีจำนวน ๑๐ แห่ง ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ๔ แห่ง โค กระบือ ๔ แห่ง ไก่ ๑ แห่ง และ แพะ แกะ ๑ แห่ง</p> <p>๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฆ่าสัตว์</p> <p>๒.๑ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์</p> <p>๒.๒ พ.ร.บ.การฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ เกี่ยวกับการตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๓ พ.ร.บ.การสาธารณสุข เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ (โรคอาหารเป็นพิษ) สุขอนามัยบุคคล เครื่องใช้ระบบระบายน้ำ (น้ำเสีย) และขยะ หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>กรุงเทพมหานคร (นายสัตวแพทย์ชัยยศ เตชะจันทน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร)</p> <p>การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๒ แห่ง ในส่วนโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อการส่งออก จำนวน ๒ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มากำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เพื่อการบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น จะมีข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปกำกับ ดูแล แต่เนื่องจากการนำเนื้อสัตว์จากนอกพื้นที่เข้ามาจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงต้องใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจในสถานประกอบการ ตลาดสด เพื่อควบคุมลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรุงเทพมหานครจัดทำข้อมูลการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p> <p>๒. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p> <p>๓. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในเรื่องความสะอาดและดำเนินการตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์</p>	<p>กทม.</p> <p>สธ.</p> <p>สธ.</p>	
<p>การดำเนินการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน โดยให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพเสนอแผนงาน/โครงการที่แก้ไขปัญหาพื้นฐานของกลุ่มอาชีพและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพที่เสนอแผนงาน/โครงการ ต้องมีความพร้อมและเป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพ</p> <p>๑. จังหวัดที่เสนอแผนงาน/โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘) จำนวน ๖๙ จังหวัด สรุปข้อมูลได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการ จำนวน ๔,๖๖๔ โครงการ - โครงการย่อย ๗,๖๐๔ โครงการ - กลุ่มเกษตรกร ๑๒,๐๑๗ กลุ่ม - ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๕๔๙,๗๔๙ คน/ครัวเรือน - เสนอของบประมาณ ๙,๙๒๙,๒๕๔,๒๑๕.๗๐ บาท <p>๒. แผนงาน/โครงการที่เสนอ สรุปเป็นกลุ่มโครงการได้ ๘ กลุ่มโครงการ</p> <p>๒.๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/OTOP</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ยางพารา เป็นต้น</p> <p>๒.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทำปศุสัตว์</p> <p>๒.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทำประมง</p> <p>๒.๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทำปุย</p> <p>๒.๖ ปัจจัยการผลิต</p> <p>๒.๗ โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒.๘ กลุ่มอื่น ๆ</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจับคู่ (Matching) ข้อมูล หากได้ข้อสรุปจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้พิจารณาว่ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์แต่ละโครงการเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนจริง ๆ โดยเน้นที่การส่งเสริมการเกษตรและปัจจัยการผลิต</p> <p>๒. ให้เพิ่มกลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ให้มีจำนวนมากขึ้นครอบคลุมเกษตรกรและผู้ยากจนทั่วประเทศ</p> <p>๓. ให้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีการเสนอจากกลุ่มทำการเกษตร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรในพื้นที่ เช่น การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว การปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ทดแทน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูล Zoning ภาคเกษตร</p> <p>๔. กำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน เช่น ระยะที่ ๑ แผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที เป็นต้น</p> <p>๕. ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการได้และมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมถึงกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์ให้มีราคาที่เหมาะสม</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป.</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น.